



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สกพ. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๒๖ , ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๙๔ ,

ที่ ๐๐๐๙.๒๒๑/๓๓๓๒๒

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.หน่วยขึ้นตรงต่อ สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๒๑/๒๘๔๑ ลง ๒๕ มี.ค.๕๙ ส่งประกาศรายชื่อ
ข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ มาเพื่อทราบและขอให้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่สมควรและไม่สมควรได้รับ
ประกาศเกียรติคุณในวาระครบเกษียณอายุส่งให้ สกพ. เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศเกียรติคุณต่อไป นั้น

บัดนี้ ผบ.ตร. ได้อนุมัติและลงนามในประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจที่จะพ้น
จากราชการเพราะเกษียณอายุเรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ ๑๓ บทที่ ๑ ข้อ ๓๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคืนเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) สรุปได้ว่า
เอกสารหลักฐานทางทะเบียนประวัติฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่ ตร. ของข้าราชการตำรวจนอกประจำการ
ที่ออกจากราชการทุกกรณีที่ได้มีการจัดเก็บด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจัดส่ง
หรือแจ้งเจ้าของประวัติหรือทายาทมารับไปเก็บรักษาไว้ก็ได้ ดังนั้น ขอได้โปรดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๒ บัญชี ไปติดต่อกับขอรับประกาศเกียรติคุณฯ และเอกสารทางทะเบียนประวัติ
ที่ ทพ.สกพ.(ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.) เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่จะพ้นจากราชการ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. หรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมา ในสังกัดที่จะ
พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เพื่อใช้สำหรับการขอรับประกาศเกียรติคุณ

๒. บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เพื่อใช้สำหรับการ
ขอรับหลักฐานทางทะเบียนประวัติ

สำหรับข้าราชการตำรวจที่หน่วยต้นสังกัดได้พิจารณาว่าไม่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ
เนื่องจากอยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือผู้ที่ ตร. ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่จะพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุ ให้ชะลอการมอบประกาศเกียรติคุณไว้ก่อน จนกว่าผลการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้น
และไม่มีความผิด หรือ ตร. ประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเรียบร้อยแล้วตามลำดับ
จึงมอบประกาศเกียรติคุณให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.

(นิตัน ลิมศิริพันธ์)

รอง ผบช.๗ ปรท.ผบช.สกพ.